



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยปฏิบัติตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และให้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายในเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการคัดเลือกที่กำหนดให้ถือปฏิบัติแล้ว โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อนุมัติประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับสูงขึ้นไป ระดับชำนาญการ จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับผลงานของผู้ที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศฉบับนี้ สามารถ ยื่นคำร้องทักท้วงต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายมาหามะรอซือล่า เจ๊ะมิ)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน	ชื่อผลงาน	แนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ผลการพิจารณา
1	นางสาวนวิรัตน์ นิมดำ	นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขลา เขต 2	นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขลา เขต 2	คู่มือการบริหารอัตรากำลังพนักงาน ราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสงขลา เขต 2	การพัฒนางานเกี่ยวกับพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวตามหลักธรรมาภิบาล	ผ่านการพิจารณาคัดเลือก